
  
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 

๔.๓ จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            
โดยต าแหน่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อย และมหาวิทยาลัย      
ได้เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นมานั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานจ านวนนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔                 
และข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๔.๓.๑ 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า เห็นควรให้ กรรมการสภาวิชาการและกรรมการ                        
สภามหาวิทยาลัย ประชุมร่วมกันกับผู้บริหาร เรื่องการพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการข้ามศาสตร์                    
เพ่ือสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการพิจารณาความซ้ าซ้อนของหลักสูตรต่าง ๆ  

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


